

ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮ์

จดหมายข่าวอิหร่าน (ฉบับที่ 34)

การเมือง

การสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีอิหร่านและอียิปต์

ฯพณฯ ไชยิด อิบรอฮิม ระวังชี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน แสดงความยินดีต่อ ฯพณฯ อับดุล ฟัตตาห์ อัล-ซีซี ประธานาธิบดีแห่งอียิปต์ในวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

ฯพณฯ ระวังชี กล่าวในการสนทนาทางโทรศัพท์ว่า อิหร่านยินดีต้อนรับการขยายความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ กับประเทศที่เป็นมิตรและเป็นมุสลิมอย่างอียิปต์

ทั้งนี้ ฯพณฯ ระวังชี ได้ประกาศความพร้อมของอิหร่านที่จะใช้ความสามารถทั้งหมดของตนเพื่อหยุดยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของระบอบไซออนิสต์ที่มีต่อปาเลสไตน์ และให้ความช่วยเหลือประชาชนในฉนวนกาซา โดยกล่าวว่า: เราคาดหวังให้อียิปต์ใช้ความสามารถทั้งหมดของตนเพื่อหยุดยั้งการโจมตีของระบอบไซออนิสต์ และเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของชาวปาเลสไตน์

ฯพณฯ อับดุล ฟัตตาห์ อัล-ซีซี ประธานาธิบดีอียิปต์ยังกล่าวในการสนทนาทางโทรศัพท์ว่า อิหร่านและอียิปต์ ด้วยกับสถานะภาพทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอยู่ในระดับสูง และมีศักยภาพความสามารถที่หลากหลาย ทำให้สามารถมีบทบาทที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคได้ และยังชื่นชมนโยบายของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

ฯพณฯ อัล-ซีซี ได้ชี้ให้เห็นว่าอียิปต์ได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อหยุดการโจมตีฉนวนกาซา เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคนี้ และเพื่อปกป้องสิทธิของชาวปาเลสไตน์ โดยกล่าวว่า “ผมขอขอบคุณความพยายามของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในการปกป้องประชาชนชาวกาซา

เช่นเดียวกันนี้ ประธานาธิบดีทั้งสองยังคงลงที่จะดำเนินการขั้นสุดท้ายอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมเพื่อยุติปัญหา ระหว่างทั้งสองประเทศ ที่ซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เตหะรานและไคโรได้ใช้มาตรการเพื่อที่ ทำให้ความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นปกติ

รมต.ต่างประเทศ: ตะวันตกใช้องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นเครื่องมือต่อต้านอิหร่าน

ฯพณฯ สุเชน อะมีร์อับดุลลอฮียอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศตะวันตกยุติการใช้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) เป็นเครื่องมือเพื่อกดดันสาธารณรัฐอิสลาม

“การขาดความถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม” คือคำกล่าวอ้างในการต่อต้านอิหร่านของชาติตะวันตกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐอิสลาม ทั้งนี้ ฯพณฯ อะมีร์อับดุลลอฮียอน ได้กล่าวเรียกร้องให้ยุติ “การใช้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) อย่างเป็นทางการโดยประเทศตะวันตกบางประเทศ”

ฯพณฯ อะมีร์อับดุลลอฮียอน กล่าวเสริมว่า “กลไกที่กำหนดโดยสถาบันสิทธิในสาธารณรัฐอิสลามภายใต้อิทธิพลและแรงกดดันของรัฐตะวันตกบางแห่งนั้น ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายและความชอบธรรม

ฯพณฯ อะมีร์อับดุลลอฮียอน ยังได้ประณามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างต่อเนื่องของอิสราเอลในฉนวนกาซา และการละเมิดสิทธิของชาวปาเลสไตน์อย่างร้ายแรงในช่วงแปดทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก

เศรษฐกิจ

119 ประเทศเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ อิหร่านเอ็กซ์โป 2024

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านด้านการทูตทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า: ณ ตอนนี้มี 119 ประเทศที่แสดงความเต็มใจที่จะเข้าร่วมงานมหกรรมนานาชาติอิหร่านครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นในกรุงเตหะรานตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2567

ในระหว่างการแถลงข่าวนิทรรศการศักยภาพการส่งออกครั้งที่ 6 ของอิหร่าน ฯพณฯ เมห์ดี ซาฟารี กล่าวว่า: รัฐบาลปัจจุบันของอิหร่านได้ให้ความสำคัญกับการส่งออกบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม เพื่อดึงดูดการไหลเข้าจากต่างประเทศ โดยอ้างถึงความก้าวหน้าที่มีอยู่ในการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ น้ำมัน เขาตั้งข้อสังเกตว่ากรุงเตหะรานได้เจรจากับประเทศในแอฟริกาตะวันตกและเอเชียเพื่อถ่ายทอดขีดความสามารถเพื่อให้บรรลุความก้าวหน้าที่ดีในการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ น้ำมัน

ฯพณฯ ซาฟารี เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์เชิงความรู้ โดยกล่าวว่า การส่งออกดังกล่าวมีแผนที่จะมีมูลค่าถึง 4 พันล้านดอลลาร์ในปีหน้า (ปีปฏิทินอิหร่าน) โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567

“ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลเน้นการส่งออกที่ไม่ใช่ น้ำมัน โดยเฉพาะสินค้าที่เน้นความรู้ และมีการดำเนินงานอย่างแข็งขันในหลายประเทศ เราได้ส่งออกสินค้าฐานความรู้มูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งเราหวังว่าจะสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์ในปีหน้า”

ฯพณฯ ซาฟารี ยังกล่าวอีกว่า ได้ส่งคำแนะนำหลายประการไปยังเอกอัครราชทูตและตัวแทนของสาธารณรัฐอิสลามในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดนิทรรศการศักยภาพการส่งออก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านการทูตทางเศรษฐกิจประกาศเพิ่มเติมว่า: จะมีการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอิหร่านและยูเรเชียในวันที่ 25 ธันวาคมที่เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก

งานแสดงสินค้านานาชาติของอิหร่าน เป็นหนึ่งในงานระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่อิหร่าน โดยเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจ ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ สื่อเชิงพาณิชย์ และนักเคลื่อนไหวอื่นๆ ในทุกภาคส่วนและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ เทคโนโลยี และแนวคิดทางธุรกิจของตนในงานนี้

อิหร่านอยู่ในอันดับที่สี่ของโลกในด้านนาโนเทคโนโลยี

เว็บไซต์วิจัยนาโนเทคโนโลยี (StatNano) ได้จัดอันดับให้อิหร่านเป็นอันดับที่สี่ของโลกด้านสิ่งตีพิมพ์นาโนเทคโนโลยี

ในปี 2022 จำนวนบทความที่อิหร่านจัดทำดัชนีในเว็บวิทยาศาสตร์ (WoS) มีจำนวน 11,473 บทความ คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของบทความนาโนเทคโนโลยีที่ใช้ทั้งหมดในโลกนี้

จำนวนบทความทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการวัดและเปรียบเทียบการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ตามสถิติของ StatNano ที่ให้การจัดอันดับตัวชี้วัดหลักของวิทยาศาสตร์นาโน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยประเทศจีนอยู่ในอันดับแรก ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาและอินเดีย

นาโนเทคโนโลยี หมายถึง การผลิตทางอุตสาหกรรมจากสสารขนาดอะตอมและโมเลกุล โดยนาโนเทคโนโลยีได้กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์นาโน และวัสดุนาโนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

อิหร่านให้ความสำคัญกับนาโนเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง หน่วยงานระหว่างประเทศได้รับรู้ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของอิหร่านในสาขานี้ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 สถาบันฟิสิกส์แห่งอเมริกาได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้วัสดุนาโนในการรักษาโรคมะเร็งโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอิหร่าน

ในบรรดาผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีของอิหร่าน ร้อยละ 42 เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง, ร้อยละ 17 เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม และร้อยละ 13 เกี่ยวข้องการผลิตรถยนต์

อิหร่านริเริ่มแผนพัฒนานาโนเทคโนโลยีระดับชาติที่เรียกว่า "ยุทธศาสตร์ในอนาคต" ในปี พ.ศ. 2548 โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยของอิหร่านถึง 23 แห่ง ในสาขาต่างๆ เช่น นาโนเคมี, นาโนฟิสิกส์, วัสดุนาโน และนาโนการแพทย์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย 66 แห่งยังรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทอีกด้วย

ข่าวสารอื่นๆ

การเดินทางฟรีวีซ่าสำหรับพลเมือง 33 ประเทศสู่อิหร่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอิหร่านกล่าวว่า: การเดินทางฟรีวีซ่าสำหรับพลเมือง 33 ประเทศได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้ว ซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศ

รายชื่อประเทศที่ฟรีวีซ่า ได้แก่ 17 ประเทศในเอเชีย, 6 ประเทศในแอฟริกา, 5 ประเทศในยุโรป และ 5 ประเทศในละตินอเมริกา

ฯพณฯ ชัรกอมี กล่าวว่า: สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านพร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับผู้คนทั่วโลก และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้พวกเขาสามารถเดินทางมายังอิหร่านได้อย่างง่ายดาย

ฯพณฯ ชัรกอมี เน้นย้ำว่า การท่องเที่ยวเป็นสิทธิของทุกคนในโลก และอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในแง่ของประวัติศาสตร์, ธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การต้อนรับขับสู้ของผู้คน และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการยกเว้นวีซ่าในการเดินทางไปอิหร่านสำหรับนักท่องเที่ยวบางประเทศ เช่น จีน ตุรกี อียิปต์ จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน โบลีเวีย โอมาน คาซัคสถาน ซีเรีย และอาร์เมเนีย

กระทรวงการท่องเที่ยวอิหร่านเชื่อว่า ด้วยนโยบายเปิดประตูประเทศเพื่ออำนวยความสะดวก โดยการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจในประเทศต่าง ๆ นั้น แสดงถึงเจตจำนงอย่างจริงจังของอิหร่านในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับชาวโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังทางวัฒนธรรมและการทูตเชิงรุกของอิหร่านในการรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายจากทั่วโลก ทั้งความก้าวหน้า และความเป็นจริงของอิหร่านในปัจจุบัน นอกจากนี้ จะทำให้ภาพลักษณ์ที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อในเชิงลบแก่ชาวต่างชาติของอิหร่านดีขึ้น และจะสามารถลบล้างข่าวลือ และภาพความหวาดกลัวอิหร่านได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาและวิธีการดำเนินการตามแผนการยกเว้นวีซ่ากับประเทศเหล่านี้จะมีการประกาศให้ทราบในอนาคตอันใกล้

อิหร่าน ดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง และมีประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรยาวนานกว่า 7,000 ปี และเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศในโลกที่มีการขึ้นทะเบียนในผลงานมรดกที่จับต้องได้ 27 แห่ง และอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลกที่มีการขึ้นทะเบียนในผลงานที่จับต้องไม่ได้ 24 แห่งอีกด้วย

รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า มีดังต่อไปนี้ 1. อินเดีย 2. รัสเซีย (เดินทางเป็นกลุ่ม) 3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4. บาห์เรน 5. ซาอุดีอาระเบีย 6. กาตาร์ 7. คูเวต 8. เลบานอน 9. อุซเบกิสถาน 10. คีร์กีซสถาน 11. ทาจิกิสถาน 12. ตุนิเซีย 13. มอริเตเนีย 14. แทนซาเนีย 15. ซิมบับเว 16. มอริเชียส 17. เซเชลส์ 18. อินโดนีเซีย 19. บรูไน 20. ญี่ปุ่น 21. สิงคโปร์ 22. กัมพูชา 23. มาเลเซีย 24. เวียดนาม 25. บราซิล 26.เปรู 27. คิวบา 28. เม็กซิโก 29. เวเนซุเอลา 30. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 31. เซอร์เบีย 32. โครเอเชีย 33. เบลารุส

UNESCO เพิ่มแนวทางปฏิบัติทางวัฒนธรรมของอิหร่าน 3 รายการไว้ในรายการมรดกโลก

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้จารึกพิธีกรรมของอิหร่าน 2 รายการ และศิลปะการตกแต่ง 1 รายการไว้ในรายชื่อของมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้

UNESCO กล่าวว่า: ได้รวมพิธีการละศีลอด (Eftari) และขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมวัฒนธรรมไว้ในรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยอ้างอิงจากกรณีที่มีการยื่นเสนอร่วมกันโดยอิหร่าน, อาเซอร์ไบจาน, ตุรกี และอุซเบกิสถาน

Eftari หรือที่รู้จักในประเทศมุสลิมอาหรับหลายประเทศในชื่อ อีฟตา (Iftar) เป็นพิธีที่จัดขึ้นหลังเวลาพระอาทิตย์ตกดินในช่วงเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมุสลิมจะทำการละศีลอดร่วมกัน และเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย

UNESCO ได้จารึกศิลปะตัสฮีบ (Tazib) ซึ่งเป็นศิลปะอันเจิดจรัสงดงามของอิหร่านไว้ในนั้นรายการมรดกที่จับต้องไม่ได้ตามคำขอร่วมกันของ 4 ประเทศ คือ อิหร่าน, ทาจิกิสถาน, ตุรกี และอุซเบกิสถาน

Tazib เป็นงานศิลปะการตกแต่งอายุหลายศตวรรษที่ได้รับการฝึกฝนบนหน้าผลงานต้นฉบับ, ข้อความอักษรวิจิตร และภาพย่อส่วน

หน่วยงานวัฒนธรรมของสหประชาชาติยังระบุว่าศิลปะการเจลิมกลอง Sadeh เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับโลกโดยพิจารณาจากกรณีอิหร่านและทาจิกิสถานยื่นเสนอร่วมกัน

Sadeh เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นโดยชุมชนโซโรแอสเตอร์ในอิหร่านและประเทศอื่นๆ ที่มีอายุย้อนกลับไปในจักรวรรดิ Achaemenid ในช่วงกลางฤดูหนาวเพื่อเป็นเกียรติแก่ไฟและเพื่อเอาชนะพลังแห่งความมืดและความหนาวเย็น

คำจารึกดังกล่าวได้รับการประกาศในระหว่างการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นในสาธารณรัฐบอตสวานา โดยอิหร่านมี 24 รายการและอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลกในด้านจำนวนรายการมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการจดทะเบียนโดย UNESCO และประเทศนี้ได้ขึ้นทะเบียนรายการมรดกที่จับต้องไม่ได้ไว้มากกว่า 3,000 รายการทั่วประเทศ

คลังภาพที่งดงามของอิหร่าน





คานัต (Qanats)

คือ ระบบชลประทานใต้ดินใช้สำหรับเชื่อมระหว่างบ่อน้ำใต้ดินซึ่งมีน้ำไหลผ่านไปจนถึงด้านพื้นผิวโลก คานัตของอิหร่านมีอายุเก่าแก่ที่สุด มีระยะทางยาวที่สุด นับเป็นความสำเร็จทางวิศวกรรมที่น่าอัศจรรย์ในยุคโบราณ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนในรายการมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

ผู้จัดทำ: ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @IranInTh